

**ToâThöông Thám California
Quân Sacramento**

**Trung Tâm Toâin Carol Miller
ToâLöu Thöông**

301 Bicentennial Circle, Room 100
Sacramento, CA 95826

Löu Thöông- Thöông Tin vàvui kiẽ̂n & TraîNhanh tiẽ̂n Phaît
Nĩẽ̂n thoaîi Công công: (916) 875-7200
(916) 875-7800

Muon̂ biẽ̂t thẽ̂m chi tiẽ̂t, xin ghêiñũa ñiẽ̂m mâng sau ñây:

ToâThöông Thám Sacramento: www.saccourt.com

BoâTiêu thui: www.dca.ca.gov

Trung Tâm Tõ̂ Giûp thuoĉ Hôi Ñöông ToâiÂi:

www.courtinfo.gov



ToâThöông Thám California
Quân Sacramento



ToâLÖU THÖÔNG :
Hoaît ñöông ra sao?

ToâThöông Thám California, Quân Sacramento han̂ han̂h câm ôn
Hôi ñöông Toâin California vàcaic hôi trö̂i của Hôi ñöông vàToâghi
nhan̂ caic nôi löc ñâng quyicủa Uyiviên David Föos
ñai viẽ̂t ñẽ̂n tãp saich nây.

Rev. 03/04/03

DAÏN NHAP

Phieu Phat Lou Thong:

Phieu phat lou thong nooc phan ra lam hai loai. Phieu phat nhe ve lou thong goi la **caic vi pham**. Nay la caic vui it nghiem trong. Trong caic vui nay, coi the quyiv se nooc yeu cau traitien phat, nhong khong bo tuyen an tu giam. Phieu phat lou thong nghiem trong hon nooc goi la **khinh toi** va trong hop nay noi quyiv phat ra toa nea chanh an xoi

Khinh toi:

Khi ra toa quyiv se nooc cat nghia qua bang ghi hinh tai phong xoi ve quyen loi phap ly va hien phap va caic thuituc phat qua. Noi voi khinh toi, neu quyiv khong nuoi soic moon luat so, thi quyiv nooc cap mot luat so do toa chæ nhinh. Tuy nhien, coi the sau noi quyiv se phat trai mot so le phi. Neu quyiv khong noi nooc tieing Anh, quyiv van nooc quyen coi thong dich vien cua toa giup khong mat tien. Neu quyiv muon nooc cap luat so va hoac thong dich vien, hay cho Chanh an biet khi vui cua quyiv nooc keu ten.

Trait noi hau toa vi nau xe:

Nha Vi pham Nau xe thuoc Thanh pho va Quan Sacramento xoi ly caic vi pham ve nau xe. Xin hay xem trait toa coi ghi soa nhien thoi ma quyiv phat goi nea xoi ly phieu phat nau xe cua quyiv.

Ghi Chu

5. Tôi khiếu nại quyết định này có được không?

Nếu quy định được coi là có lỗi sau phiên xử tại tòa quy định coi thể khiếu nại quyết định này được. Khi khiếu nại không phải là vui xôm rãi, những nội dung trên hồ sơ xử án của quy định (vui xôm này vẫn được thu hình trên băng). Quy định phải nộp đơn khiếu nại trong vòng **ba mươi (30) ngày** kể từ khi có phán quyết về vui của quy định. Khi quy định nộp đơn khiếu nại xong, lúc sẽ sẽ cho quy định biết về các cách thức để trình lời khai trên văn bản của quy định về lý do tại sao lại khiếu nại và trình lý do cho Tòa Kháng Án. Nếu không theo các thủ tục này thì kết quả là đơn khiếu nại của quy định bị se bở bãi.



Chắc hẳn đây sẽ có nghĩa vụ thu thuế tại tòa coi liên quan đến các lỗi về lỗi thông, hoặc vi phạm.



1. Phiếu phạt nộp quy định phải có mặt vào cùng ngày hoặc trước ngày ghi trên trái tòa. Nếu này gọi là **giấy báo hậu tòa**. Nếu quy định không làm như vậy, thì sẽ phải nộp thêm một lệ phí nộp trước thêm vào số tiền \$250 hoặc lĩnh phạt với quy định sẽ được ban ra. Thêm nữa, một dấu trên của Nhà Lỗi Văn sẽ nằm trên băng lại của quy định. Dấu hiệu này có nghĩa là quy định bị treo băng lại và/hoặc việc này ký lỗi thông của quy định sẽ bị liên tục.
2. Một giấy báo trước sẽ được gửi đến quy định theo nhà chức trách trên trái tòa vào trước ngày hậu tòa cũng sẽ được viết trên trái này. Giấy báo bao gồm các thông tin về trái này và về việc quy định làm cách nào giải quyết với nội. Nếu quy định không nhận được giấy báo trước này thì quy định vẫn phải liên lạc với tòa trước ngày hậu tòa có ghi trên trái nội hậu tòa. Nội không nhận được giấy báo trước không phải là lý do hợp pháp để bào chữa cho việc mình không quan tâm đến trái nội hậu tòa.
3. Trách nhiệm của quy định là phải giải quyết trái nội hậu tòa trước ngày ra tòa được ghi trên trái, hoặc ra hậu tòa vào ngày ấy.

1. Tôi phải xử trí thế nào nếu gặp trái hầu toa về lâu thông?

Quyển có thể làm nhiều cách. Quyển có thể

- **Trao đổi theo trái toa.** Có thể tránh không cần ra toa bằng cách trao đổi bảo lãnh công ghi trên giấy bảo trước; trả vào trước ngay ghi trên trái toa. Nếu quyển trao đổi phải thì nên lấy danh nên kết cuối làm việc nhận lỗi sẽ xuất hiện trên hồ sơ lái xe của quyển. Có ba phương pháp khác để trao đổi trái hầu toa

1. Trao đổi nên thông bằng thẻ VISA, MASTER hoặc DISCOVER, hãy gọi số (916) 875-7800 hoặc (916) 875-7200.
2. Trao đổi nên thông bằng ngân phiếu hoặc bưu phiếu. Hãy viết ngân phiếu hoặc mua bưu phiếu trái cho "Toa Thống Tham Sacramento". Hãy ghi số trái hầu toa trên ngân phiếu hoặc bưu phiếu này.
3. Ních thân nên Trung Tâm Toa Carol Miller, 301 đường Bicentennial Circle, phòng 100, trao đổi mặt, ngân phiếu, bưu phiếu, hoặc thiết bị dùng.



GHI CHÚ Trước của Trung Tâm Toa Carol Miller có nhà một hộp để hỗ trợ hoặc giúp quyển trao đổi bằng cách cho ngân phiếu hoặc bưu phiếu vào nơi

3. Chuyển gì sẽ xảy ra vào phiên xử?

Tại phiên xử nhận việc cảnh sát và các nhân chứng khác có thể nhận lỗi trái hầu toa và trình bày theo phía của họ về những gì đã xảy ra (gọi là lấy lời khai). Quyển sẽ có dịp nên ra bắt cầu hỏi nên những hỏi về nhận chứng và quyển cũng có thể nên ra lấy lời khai cho chính mình. Quyển cũng có thể nên nhận chứng ra hoặc trình bày tại phiên xử bằng cách ví dụ như các hình ảnh hoặc tài liệu này khác. Sau khi nghe mỗi chứng cứ thông thì Toa sẽ cho quyển biết ngay lập tức về quyết định của Toa. Nếu quyển từ chối bỏ hoặc từ chối, thì quyển yêu cầu ngay lập tức, thì quyển sẽ từ chối ngay lập tức. Nếu quyển từ chối trình bày phía trao đổi nộp phạt, thì quyển phải sắp xếp với văn phòng lúc số toa để trao đổi phạt này.

4. Tôi có buộc phải ra toa không?

Nếu quyển không muốn có mặt tại phiên xử thì có thể làm việc của quyển sẽ nên Toa giải quyết bằng một quyết định trên văn bản. Khi này, quyển sẽ nên yêu cầu gọi trước tiên tiên bảo lãnh và nên nên văn bản yêu cầu khai cho phía mình trong việc này. Quan toa cũng sẽ có dịp nên ra một bản yêu cầu Quan toa sẽ xem xét tất cả mọi lời yêu cầu khai/yêu cầu bỏ văn bản nên nên ra quyết định. Kết cuối của Phiên xử bằng Yêu cầu này sẽ nên gọi nên cho quyển bằng thông báo nên.

Nếu quyển từ chối ăn la công:

- Tiên bảo lãnh của quyển sẽ nên áp dụng để trao đổi phạt. Tiên này nên nên áp đặt rồi.
- Quyển có thể yêu cầu có phiên xử tại toa

ngay nếu trình lên tòa một giấy chứng nhận là ra tòa. Khi chuyển này xảy ra, thì tòa sẽ không xét trái của quy định. Nếu quy định tham dự Trông danh cho Người vi phạm Lỗi trong 18 tháng và qua, thì quy định không chuẩn nếu nhờ theo Thêm nữa, quy định phải nộp bằng lái xe có hiệu lực và không bỏ ghi trong hồ sơ là không trình diện trước tòa.

Gửi tiền bảo lãnh nếu phải nộp qua phòng bưu điện - Nếu quy định muốn nộp tiền với số của viên chức tổng tài trước thì quy định có thể gửi tiền bảo lãnh qua phòng bưu điện và nộp tiền nộp sẵn cho quy định. Quy định không cần phải nộp tiền xuất hiện lần nữa. Việc này có thể giải quyết bằng cách nộp tiền của hoặc qua phòng bưu điện.



2. Nếu tôi còn tuổi trẻ và thanh niên thì sao?

Trình diện tại Tòa Lỗi, trẻ và thanh niên nếu yêu cầu phải ra tòa cùng với một người cha/mẹ hoặc người giám hộ. Việc cho phép nhờ theo ghi trên các giấy bảo trợ gửi cho trẻ và thanh niên rồi. Các cha/mẹ hoặc người giám hộ có thể đi theo trẻ và thanh niên đến tòa và có mặt ở mọi vui chơi những nơi không nhất thiết cho phép những người này nộp tiền trình bày hoặc biến đổi cho trẻ và thanh niên.

- **Yêu cầu nộp tiền** – Vào phòng lúc số của tòa có thể cho phép một lần giá hạn 30 ngày nếu tiền bảo lãnh cho các trái nợ hầu tòa có thể chuẩn hoặc nếu trong bảng của số nói những việc có thể số nói trên trái nợ hầu tòa. Muốn yêu cầu nộp tiền, xin hãy đến vào phòng lúc số tại 301 Bicentennial Circle, phòng 100. Quy định phải nộp giấy tờ tùy thân có ảnh trên nó.
- **Trông bảng của số** cho các vi phạm về máy móc, bằng lái, giấy đăng bạ và bảo hiểm. Các vi phạm về đăng bạ và bảo hiểm và một số vi phạm về máy móc nộp tiền của lái “có thể số nói” nộp tiền. Nếu quy định cung cấp bằng có hiệu lực về các vi phạm nộp tiền số nói, thì các vi phạm này sẽ nộp tiền của nộp tiền của lái \$10. Muốn biết xem một số hoặc tất cả các tiền nộp tiền của lái “có thể số nói” nộp tiền hay không, xin kiểm tra lại ở phần trước của trái tòa để xem nhận viên có trong trái này xem kỹ phần “có thể số nói nộp tiền” của. Các số nói về phần lớn các vi phạm máy móc có thể nộp tiền của cảnh sát hoặc vào phòng Tuần Tra Xã Los Angeles kiểm tra. Bảng của số nói có liên quan đến thanh xe phải nộp tiền của nộp tiền của lái kiểm tra thanh xe có đúng thời. Các vi phạm về thiết bị kiểm soát ô nhiễm phải do trạm kiểm tra sông/khoảnh có đúng thời để nộp tiền của chuẩn.

Vi phạm bảo hiểm: Nếu quy định trông bằng có hiệu lực nói rằng quy định nộp tiền của bảo hiểm vào thời gian nhận trái nợ hầu tòa thì việc vi phạm này sẽ nộp tiền của lái miễn những phải trả \$10 lệ phí số nói. Bảng có hiệu lực về bảo hiểm phải bao gồm những năm sau này;

1. Tên công ty bảo hiểm, các số hiệu xe ô tô.
2. Ngày bảo các hiệu lỗi với ngày ghi thời gian khi
3. tài xế lái ô tô.

Chi tiết cho biết chiếc xe do ai lái và/hoặc chi tiết của người lái xe.

Nếu quy định trong bảng có nội dung quy định có bảo hiểm sau ngày ghi trên tài xế hầu hết thì lúc sẽ nộp phạt. Quy định phải nên vào phòng lúc sẽ nộp phạt.

- **Trình diễn vào ngày Tòa buốt tối quy định** Ngày quy định ra tòa có ghi mặt trước của tài xế gọi quy định. Thêm nữa, giấy bảo trước sẽ cho quy định biết chính xác giờ mà theo nội quy định nộp phạt. Nếu quy định không nhận nộp phạt giấy bảo trước gọi cho quy định, thì quy định phải gọi cho tòa để biết nộp phạt danh cho quy định, hoặc xem có phải ra tòa tại Trung tâm Tòa án Carol Miller, 301 Bicentennial Circle, Sacramento, vào thời gian từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều không. Lúc sẽ có thể đưa quy định nên phòng xử. Nếu quy định yêu cầu nộp phạt nộp phạt ngoài, thì xin vui lòng cho viên cảnh sát tại phòng xử (gọi là chấp hành viên tại tòa) biết là quy định cảnh thông dịch viên.

1. Ra tòa lần này nộp phạt gọi là phiên buốt tối và quy định có cô hỏi nội dung báo cáo, không chơi tối, có tối với lỗi giải thích, hoặc không có tối và Tòa bố trí một phiên xử cho vui của quy định.
2. Khi tên của quy định nộp phạt, hãy cho Quan tòa biết quy định muốn tuyên bố như thế nào. Nếu quy định muốn tuyên bố không có tối hoặc có tối với lỗi giải thích, thì quy định có thể trình bày với một vài lần của văn phòng Chồng lý của Quan. Nếu là cô hỏi nội quy định giải thích vui vẻ theo bên của quy định.
3. Sau khi trình bày với viên chồng lý của quan, và nay sẽ nghe với Quan tòa phải xử lý vui của quy định nhờ thế nào. Nếu quy định báo nộp phạt của viên chồng lý quan, thì vui sẽ nộp phạt nộp phạt nộp phạt. Lúc sẽ xử cho quy định biết ngày giờ của phiên xử nộp phạt tòa.

- **Nâng kỳ Trồng Lâu thông** – Trồng Vi Phạm Lâu Thông là một chương trình cho phép quy định xóa vi phạm luật ra khỏi hồ sơ của quy định bằng cách tham dự lớp dạy về lâu thông an toàn trong tiếng đồng hồ. Quy định nộp phạt yêu cầu tài xế lái xe, cũng thêm lệ phí hành chính cho tòa. Nếu thời, trồng lâu thông cũng sẽ tính với quy định một lệ phí nên trồng. Quy định có thể có **ba mươi (30) ngày** để tài xế lái xe cho tòa. Khi quy định nộp phạt kỳ thì tòa sẽ xử cho quy định một danh sách các trồng nộp phạt chấp thuận cho dạy và quy định sẽ có **sáu mươi (60) ngày**